



## ประกาศบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 019 / 2556

### เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ด้วยองค์ความรู้ ประสบการณ์ พร้อมด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ดังนี้

#### นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

##### บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมทางการค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่มีอำนาจในการควบคุม ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อย การให้หรือรับสินบน การกระทำหรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปชันในทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

2. บริษัทฯ จะสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือที่จะยับยั้งผู้ที่ต้องการกระทำคอร์รัปชันต่อบริษัทฯ

3. บริษัทฯ จะจัดทำกระบวนการปฏิบัติอย่างชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง มีกระบวนการติดตามและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่กำหนด แต่หากเป็นผู้กระทำคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน อันจะเป็นการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปราศจากการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและในระดับสากล อันจะทำให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงตลอดไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

(นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่